

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 61 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2015

## การสัมมนาศิษยาภิบาลของอิสราเอลและการจัด ประกาศโดยโซฟาเซ็ดหนา



นักเทศน์ ศจ.ดร.ซูจิน ลี (ภาพที่ 1) การจัดประกาศเพื่อการรักษาโรคโดยโซฟาเซ็ดหนาและผู้คนจำนวนมากเป็นพยาน ถึงการหายโรคของตน (ภาพที่ 2, 3, 6) สมาคม “คริสตัสฟอรัม” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเทศน์ (ภาพที่ 4) การสัมมนาศิษยาภิบาล (ภาพที่ 5, 7, 10) และการร้องเพลงพิเศษของคริสต ฮาน ผู้นำนั้สการ และการแสดงของ ทีมเต้นรำนั้สการ “กลอริ” (ภาพที่ 8, 9)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2015 ที่ผ่านมา มีการจัดสัมมนาศิษยาภิบาลขึ้นโดยสมาคม “คริสตัสฟอรัม” (สมาคมศิษยาภิบาล ของอิสราเอล) ณ ห้องประชุม “คิบบุทซ์ เซฟายิม” ของโรงแรมคิบบุทซ์ โดยมีศิษยาภิบาลจำนวนมากจากอิสราเอล รัสเซีย ฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักรร่วม ศจ.ดร.ซูจิน ลี นายกสมาคมศิษยาภิบาลของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล กล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “การชำระให้บริสุทธิ์” ท่านอธิบายเกี่ยวกับความบาปและเน้นความสำคัญของการอธิษฐานเพื่อรับการชำระให้บริสุทธิ์ ท่านเพิ่มเติมถึงวิธีการ อธิษฐานโดยกล่าวว่า “ศิษยาภิบาลต้องกำจัดความบาปทิ้งไปและรับการชำระให้บริสุทธิ์ นั่นคือวิธีการเดียวที่จะทำให้เขาสามารถรับเอาคำสั่งจากเบื้องบนและนำผู้เชื่อไปสู่หนทางที่ถูกตอง จากนั้นคริสตจักรของเขาจะรับการฟื้นฟูและจะ ได้รับพระพร”

หลังจากการสัมมนา ศิษยาภิบาลที่เข้าร่วมกล่าวว่า “คำเทศนานี้คือสิ่งที่พวกเราต้องการอย่างแท้จริง นี่ถือเป็นช่วง เวลาที่จะบำบัดจิตใจฝ่ายวิญญาณของผม” ศิษยาภิบาลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมรับรู้ถึงสาระสำคัญของพระกิตติคุณ

แห่งความบริสุทธิ์ ผมต้องการรับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับกำลัง” อีกคนหนึ่งพูดว่า “ดร.แจร์อ็อก ลีเป็นครูที่ยอดเยี่ยม ที่สุดที่เราได้พบมาและท่านเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเรา” ศิษยาภิบาลลวดาคีเมีย โอลิโปฟ ประธานสหคริสตจักร แห่งความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตประเทศรัสเซีย แสดงความขอบคุณจากจิตใจของท่านโดยกล่าวว่า “นี่เป็นสิ่งล้ำค่า มากที่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ถูกเผยแพร่ออกไปในยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความบาป”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมมีการจัดการประกาศโดยโซฟาเซ็ดหนาแห่งฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 19:11-12) ขึ้นภายในห้องประชุม “คิบบุทซ์ เซฟายิม” ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมเต็มห้องประชุม ช่วงแรกคนเหล่านั้นชมวีดีโอชุด “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า” ที่แสดงถึงการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ คำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ลี เมื่อมีการ นำเสนอคำพยากรณ์ของเหล่าโรคแต่ละคน ผู้คนที่เข้าร่วมในการประชุมต่างก็ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยเสียงปรบมือ

คุณโรส ฮาน ผู้นำนั้สการและรองประธาน

คณะกรรมการพันธกิจศิลป์ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในภาษาฮีบรู รัสเซีย และอังกฤษ ทีมเต้นรำนั้สการ “กลอริ” เต้นรำตามธรรมเนียมอิสราเอล เมื่อคุณฮานผู้นำนั้สการนำที่ประชุมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า หลายคนน้ำตาไหล และสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้อิสราเอลให้รอด

ศจ.ดร.ซูจิน ลีเทศนาในหัวข้อ “วิธีพบพระเจ้า” ท่านกล่าวว่าเราควรแสวงหาพระเจ้าอย่างพากเพียรและเราสามารถพบ พระเจ้าผ่านทางพระคำ การอธิษฐาน การสรรเสริญ และการประชุมนั้สการ จากนั้น ท่านอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยและผู้คนจำนวนมากหายโรครวมกับขึ้นมานบนเวทีเพื่อกล่าวคำพยานแห่งการหายโรคของตน ผู้คนได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดหลัง โรคกระเพาะ โรคข้ออักเสบ และโรคอื่น ๆ ผู้คนที่มีความยุ่งยากในการ เดินก็สามารถเดินได้ อย่างอิสระ ผู้คนที่มีอาการต่าง ๆ เช่น อาการลมบ้าหมู ออทิสซึม และควานซินโดรม ต่างก็ได้รับการรักษาให้มีอาการดีขึ้นโดยคำอธิษฐาน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม คริสตจักร “คิง ออฟกลอริ” ในเยรูซาเล็มจัดนั้สการถ่ายทอดสดที่

นั้สการแห่งใหม่และศจ.ซูจิน ลีแบ่งปันคำเทศนาเกี่ยวกับคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีสิบคน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สมาคม “คริสตัสฟอรัม” จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปีของสมาคมขึ้น สมาคมคริสตัสฟอรัมก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มศิษยาภิบาลอิสราเอลที่ได้รับความกล้าหาญฝ่ายวิญญาณผ่านทางพันธกิจในอิสราเอลของดร.แจร์อ็อก ลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนกันยายนปี 2009 ดร.ลีเป็นผู้นำในการประกาศครั้งใหญ่ร่วมกัน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม นานาชาติในกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากการจัดประกาศใหญ่ครั้งนี้ กลุ่มศิษยาภิบาลแห่งสมาคม “คริสตัส ฟอรัม” เริ่มต้น ทำพันธกิจอย่างแท้จริงเอาใจจดจ่อด้วยการประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ในหลายประเทศทั่วโลกและองค์กรนี้ เติบโตขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากกลุ่มหนึ่ง คนเหล่านี้ทำพันธกิจในหลากหลายวิธีการอย่างแท้จริง เอาใจจดจ่อ เช่น การจัดประกาศโดยโซฟาเซ็ดหนา การสัมมนาศิษยาภิบาล เทศกาลสรรเสริญ คาเฟ่คนหนุ่มสาว คาเฟ่เด็ก และการสัมมนาสำหรับผู้สมรส เป็นต้น



# ผลแห่งความรัก



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมเนียมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

ไปเพราะมีความสว่างเกิดขึ้น เช่นเดียวกัน เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานอยู่ในเรา สิ่งที่เป็นของความมืดซึ่งเป็นของเนื้อหนังก็จะจางหายไป ความสว่างจะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราและ เราจะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แต่เราต้องจำไว้ว่าเพื่อให้หลอดไฟส่องความสว่างออกไปเราต้องไม่เพียงแต่เชื่อมหลอดไฟเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟ เท่านั้น แต่เราต้องทำให้เครื่องกำเนิดไฟทำงานด้วยเช่นกัน เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟทำงาน เราต้องตื่นตัว และอธิษฐานอย่างรอนรนอยู่เสมอ เราต้องเชื่อฟังการทรงนำของพระองค์และประพฤติตามความจริง

ด้วยขั้นตอนนี้เรากำลังทำตามความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราทำตามความปรารถนาคงกล่าวอย่าง ชัยชนะนั้นเพียงเราก็จะมีการเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากการใช้ชีวิตตามพระวิญญาณ จิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงโดยความจริงและยิ่งเราเปลี่ยนแปลงมากเท่าใดเราก็จะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่เมื่อเราพยายามที่จะทำตามความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมีผลของความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งขัดขวางเรา ซึ่งได้แก่ความปรารถนาของเนื้อหนัง ความปรารถนาของเนื้อหนังพยายามที่จะทำสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับลักษณะแห่ง ความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้จะนำไปสู่ค้นหาของเนื้อหนัง ค้นหากองคธา และความทะนงในลาภยศ เมื่อเราทำตามความปรารถนาของเนื้อหนัง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงคร่ำครวญอยู่ในจิตใจของเรา เพราะเหตุนี้เราจึงเป็นทุกข์จากความไม่สงบในจิตใจของเรา

เพราะเหตุนี้กาลาเทีย 5:16-17 จึงกล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้าขออวยพรแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าทำตามความปรารถนาของเนื้อหนัง เพราะความปรารถนาของเนื้อหนังต่อสู้กับพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้” ถ้าเราทำตามความปรารถนาของ เนื้อหนังในที่สุดเราจะหลงไปจากหนทางแห่งความรอด (กาลาเทีย 5:19-21) เราสามารถเก็บเกี่ยวผลแห่งชีวิตนิรันดร์ ได้ก็ต่อเมื่อเราทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น (กาลาเทีย 6:8)

## 2. ความรักคือผลชนิดแรกของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คนของโลกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าใช้คำว่า “ความรัก” อย่างมากเช่นกัน แต่ความรักของผู้น่าเชื่อถือเป็นความรักฝ่ายเนื้อหนัง ซึ่งสูงสุดสายและเปลี่ยนแปลง ในทางตรงกันข้าม ความรักที่เป็นของพระเจ้าคือความรักฝ่ายวิญญาณซึ่งสัตย์จริง และไม่แปรเปลี่ยนตลอดไป

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัม ความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับอาดัมเป็นความรักฝ่ายวิญญาณ แต่วิญญาณของอาดัม ดายเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า เขาเสื่อมลงไปเป็นเนื้อหนัง จากเวลานั้นเป็นต้นมาความรักของผู้น่าเชื่อถือเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรักฝ่ายเนื้อหนัง

เวลาอันยาวนาน ได้ผ่านไปนับจากนั้นและวันหนึ่งเป็นการยากที่จะพบความรักฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง มีผู้คนจำนวนมากที่ ประกาศถึงความรักของตน แต่ความรักของเขาเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป เขามีเพียงความรักฝ่ายเนื้อหนังที่ทำให้เขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและทำตามค่านิยมของตน

นี่เป็นกรณีของความรักระหว่างสามีกับภรรยา ครั้งแรกเขาพูดว่าเขาจะรักกันตลอดไปและพูดว่าเขาไม่สามารถมีชีวิต อยู่ได้ปราศจากอีกคนหนึ่ง สมัยก่อนเขาพยายามทำในสิ่งที่คู่สมรสต้องการให้เขาทำ แต่บัดนี้คู่สมรสไม่ทำตาม ความปรารถนาของเขา เขาจะสร้างปัญหาให้กับคู่สมรสของตน ทุกวันมีการหย่าร้างเป็นเรื่องธรรมดา ในไม่ช้าเขาก็ แต่งงานกับอีกคนหนึ่ง แต่กระนั้น ทุกครั้งเขาจะพูดว่าเขารักอีกคนหนึ่งอย่างแท้จริง

ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกก็เหมือนกัน แต่เมื่อโลกเริ่มชั่วร้ายมากขึ้นเป็นการยากที่จะเห็นพ่อแม่เสียสละชีวิตของตน แม้กระทั่งเพื่อลูกของเขา ถ้าสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขา พ่อแม่และลูกจะมีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

ความรักในหมู่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็เช่นเดียวกัน เมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ตามเงื่อนไขที่เขาพอใจและเมื่อเขามีความเห็นตรง กัน ความรักก็คงอยู่ แต่เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป ความรักก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกัน สิ่งนี้หมายความว่าเรามีเพียงความปรารถนาที่จะได้รับเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความรักฝ่ายเนื้อหนัง

ถ้าเช่นนั้นความรักฝ่ายวิญญาณคืออะไร? ใน 1 โครินธ์ที่ 13 เราสามารถค้นพบความรักแท้ที่มีลักษณะอย่างไร นี่ เป็นความรักแท้ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีอย่างแท้จริง

ความรักที่เป็นผลอย่างหนึ่งของพระวิญญาณจะมีระดับที่สูงกว่าความรักฝ่ายวิญญาณใน 1 โครินธ์ 13 นี้เป็นความรัก ที่เหมาะสมถึงความรักอย่างเสียสละซึ่ง เป็นความรักอันเพียงพอที่จะทำให้อีกคนหนึ่งเสียสละชีวิตของตน ด้วยความรักนี้คน หนึ่งสามารถเสียสละชีวิตของตนเพื่อพระเจ้า เพื่อแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ ความรักระดับสูงสุดคือความรักที่ทำให้คนหนึ่งสามารถเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของเขาเพื่อศัตรูของเขาที่เกิดขัดแย้ง

## 3. เพื่อจะเกิดผลแห่งความรัก

พระเจ้าทรงมอบความรักนั้นให้กับเราเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงรักเรามากจนกระทั่งพระองค์ทรงเสียสละชีวิต ของพระองค์เองเพื่อเราเมื่อเรายังเป็นคนบาปอยู่ ถ้าเรารู้จักความรักนี้ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้แต่รู้จักใจว่าความรัก ที่พระเจ้าทรงมอบให้เราเป็นความรักชนิดใด เราก็สามารถรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเช่นกัน

ถ้าเรามีความรักต่อพระเจ้า ความรักและความไว้วางใจของเราในพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าในสถานการณ์ใด ก็ตาม ความรักที่เรามีต่อวิญญาณดวงอื่น ๆ ก็เหมือนกัน เราจะรักดวงวิญญาณด้วยความรักเท่าเทียมความรักที่เรามีต่อพระเจ้า (1 ยอห์น 3:16)

เราจะไม่มีความปรารถนาที่จะมองหาประโยชน์ของเรา เราจะไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแม้ว่าเราจะให้สิ่งสารพัดที่เรามี อยู่ก็ตาม แต่ความรักเท่านั้นจะถูกเพาะบ่มไว้ในทานตามขนาดที่ท่านได้จัดเนื้อหนังของท่านทั้งไป

ในพระคัมภีร์เราสามารถเห็นว่าเหล่าบิดาจารย์เพาะบ่มความรักชนิดใดเอาไว้ โมเสสต้องการช่วยคนอิสราเอลให้รอด แม้สิ่งนั้นจะหมายความว่าต้องทนทุกข์ทรมานออกไปจากหนึ่งสี่เผ่าที่ติดตาม (อพยพ 32:32) อัครทูตเปาโล กล่าวไว้ในโรม 9:3 ว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็นแก่ที่ นองของข้าพเจ้า คือญาติของข้าพเจ้าตามเนื้อหนัง” เมื่อสเปเพนกำลังถูกหินขว้างท่านอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอ โปรดอย่าทรงถือโทษแก่ข้าพเจ้า” (กิจการ 7:60)

ความรักชนิดนี้ยังเกิดอยู่ในท่านมากเพียงใด? ท่านรักพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า และพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์มาก แลไหน? ครั้งหนึ่งผมเคยประกาศต่อหน้าพวกท่านว่า “ถ้าผมสามารถช่วยผู้คนเพียงหนึ่งพันคนให้รอด ผมก็พร้อมที่จะ ไปนรกแทนคนเหล่านั้น” ผมรู้ดีว่านรกเป็นสถานที่ที่แบบไหน แต่ผมสามารถช่วยเหล่าดวงวิญญาณที่กำลังตกนรกให้รอด ได้ ผมก็พร้อมที่จะเลือกทางเลือกนั้น

เหมือนดังที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ผมสามารถเสียสละชีวิตของผมเพื่อคนเหล่านั้นได้ ผมไม่ได้รักด้วยคำพูด ผม ได้ใช้ชีวิตของผมและพลกำลังทั้งสิ้นของผมเพื่อคนเหล่านั้นในแต่ละวันเพื่อนำเขาไปถึงความรอดเพราะผมรักเขามาก กวาชีวิตของผมเอง ผมคิดเพียงแค่ว่าผมจะประกาศพระกิตติคุณในที่ต่าง ๆ มากขึ้นได้อย่างไร ผมจะทำให้ผู้คนเชื่อใน พระเจ้าด้วยการสำแดงฤทธิ์อำนาจอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นได้อย่างไร ผมจะทำให้เขาเข้าใจว่าโลกนี้ไร้ความหมายและช่วยเขา ให้ยึดเอาที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์ได้อย่างไร

ความรักของพระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ถูกจารึกไว้ในจิตใจของท่านมากเพียงใด? ถ้าท่าน เต็มไปด้วยความรักนั้นท่านก็จะรักพระเจ้าเช่นกัน ท่านจะรักดวงวิญญาณด้วยจิตใจที่แท้จริง

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า ผมขอวิงวอนให้ท่านกำจัดความรักฝ่ายเนื้อหนังที่ มุ่งหาประโยชน์ส่วนตัว ความรักที่ปรารถนาสิ่งตอบแทน และความรักที่เปลี่ยนแปลงนั้นทิ้งไป ตรงกันข้าม จงเพาะบ่มความรักฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นความรักแท้และเป็นความรักที่ทำให้คนหนึ่งสามารถเสียสละชีวิตของตน โดยไม่มีเงื่อนไข

ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะมีจิตใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมี ความรักที่สมบูรณ์แบบ เขาไปสู่ศูนย์เศรษฐาเต็มใหม่ และรวมเบ่งบันความรักนิรันดร์กับพระเจ้าตลอดไป

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรพันธกิจเชื่อในพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด 2. คริสตจักรพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่อัครทูต ( พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) 3. คริสตจักรพันธกิจเชื่อในพระคัมภีร์ที่เรามีการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ โด่งของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 4. คริสตจักรพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์ 5. คริสตจักรพันธกิจเชื่อในพระคัมภีร์ประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	
การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง โด่งของพระเยซูคริสต์	
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	
<p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต หมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้ใดมีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้สำหรับหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ตัวใดได้”</p>	



# ท่านรู้จักความรักของพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาที่จะช่วยเราให้รอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายหรือไม่?

พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่อเราไปถึงขีดสูงสุดภายในข้อจำกัดของความยุติธรรมแม้ในยามที่การพิพากษาเป็นสิ่งที่ 'ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้' สาเหตุก็เพราะว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้คนทำชั่วและคนบาปหันไปจากหนทางแห่งความตาย (เอเสเคียล 18:23) จากเรื่องราวในพระคัมภีร์ต่อไปนี้เราสามารถสัมผัสกับความรักของพระเจ้าผู้ทรงต้องการให้โอกาส สำหรับความรอด ด้วยพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า เราสามารถบรรลุถึงความรอดอย่างสมบูรณ์

## ▶▶ การพิพากษาคือน้ำท่วมโลก: พระเจ้าทรงต้องการช่วยผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้รอดผ่านทาง คนชอบธรรมอย่างโนอาห์

ในปฐมกาลบทที่ 6 มีการพิพากษาคือน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์ พระเจ้าแห่งความรักทรงรอคอยอย่างอดกลั้นมา เป็นเวลานาน แต่ความชั่วร้ายของมนุษย์ทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก เนื่องจากเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทั้งหลายในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายอย่างเฉียวเสมอกัน การพิพากษาจึงเป็นสิ่งที่ 'ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้' แม้ภายใต้สภาพเช่นนั้น พระเจ้าทรงเรียกร้องให้โนอาห์ประกาศถึงการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงและเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ฟังท่านได้เข้าไปในนาวาเพื่อจะรอด อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครฟังนอกจากครอบครัวของท่าน โนอาห์และครอบครัว เท่านั้นที่เขาไปในนาวาและการเตรียมตัวสำหรับการพิพากษาได้สิ้นสุดลง แต่แม้หลังจากที่โนอาห์ปิดประตูแล้วพระเจ้ายิ่งทรงมอบช่วงเวลาแห่งพระคุณอีกเจ็ดวันกับผู้คน พระองค์ทรงรอคอย เพื่อว่าใครก็ตามที่เกาะที่ประตูของนาวาก็จะรอดพ้นด้วยกัน แม้พระองค์ต้องพิพากษามาตามความยุติธรรมแต่แรก ก็สามารถสัมผัสกับพระทัยอันรอนรันที่ทรงต้องการช่วยผู้คนให้รอดด้วยการขยายโอกาสที่จะช่วยให้รอดนั้นออกไปอีก

## ▶▶ การพิพากษาเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์: ความยุติธรรมที่ครบถ้วนด้วยความรักของอับราฮัมผู้เป็นคน ชอบธรรม

ในปฐมกาลบทที่ 18 พระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัมและทรงบอกท่านล่วงหน้าเกี่ยวกับการพิพากษาเมืองโสโดมและ เมืองโกโมราห์ ก่อนที่จะทรงพิพากษาคือไฟที่นั่น พระองค์ทรงตรวจสอบความบาปและความชั่วของเขาซ้ำอีก พระองค์ ทรงต้องการช่วยอีกคนหนึ่งให้รอด พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้โอกาสกับผู้คนมากขึ้นโดยผ่านการทูลวิงวอนของอับราฮัมผู้เป็นคนชอบธรรม พระองค์ทรง ทราบแล้วว่าอับราฮัมเข้าใจถึงพระทัยดังกล่าวของพระเจ้าและทูลวิงวอนด้วยความรักเพื่อคนเหล่านั้น ในที่สุดอับราฮัม ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงสัญญาที่จะไม่ทำลายเมืองเหล่านั้นตราบใดที่พบคนชอบธรรมอยู่ในเมืองนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสำรวจดูรอบเมืองโสโดมอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าไม่มีคนชอบ ธรรมอยู่ในเมืองนั้นเลยแม้แต่เพียงสิบคน ในที่สุดการพิพากษาคือไฟก็ลงมาเหนือเมืองเหล่านั้น ในเวลาเดียวกัน พระเจ้าทรงช่วยโลทหลานชายของอับราฮัมและบุตรสาวของเขาให้รอดเพราะพระองค์ทรงเห็นแก่อับราฮัม พระเจ้าทรงทำให้ความยุติธรรมสำเร็จด้วยความรักจนถึงที่สุดด้วยวิธีนี้

## ▶▶ การพิพากษาเมืองนินะเวห์: พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์แห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ประชาชนในเมือง นินะเวห์จนวินาทีสุดท้าย

ในโยนาห์บทที่ 1 พระเจ้าทรงสั่งให้ผู้เผยพระวจนะ โยนาห์ไปประกาศถึงการพิพากษาแห่งความพินาสที่กำลังจะเกิดขึ้น กับเมืองนินะเวห์ เนื่องจากความชั่วของเขา ได้ขึ้นมาถึงพระพักตร์พระเจ้า การทำลายเมืองนั้นจึงไม่ขัดกับความยุติธรรม แต่พระเจ้าทรงให้โอกาสกับประชาชนที่นั่นได้กลับใจ หันกลับจากความบาป และได้รับความรอด ประชาชนเมืองนินะเวห์ทุกคนซึ่งรวมถึงกษัตริย์ได้อออาหารและร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความใจรอนรัน คนเหล่านั้นให้สัตย์ ของตนอดอาหารด้วยเช่นกันและเขาหันจากหนทางที่ชั่วร้ายและการทารุณที่มีชื่อของเขาได้ทำ เมื่อพระเจ้าทรงทอด พระเนตรเห็นการกระทำของเขาแล้ว พระองค์ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษเขาด้วยภัยพิบัติซึ่งพระองค์เคยตรัสไว้ว่าจะ นำมาเหนือคนเหล่านั้น พระองค์ไม่ได้กระทำตามที่ตรัสไว้ (โยนาห์ 3:10) อย่างไรก็ตาม หนึ่งร้อยปีต่อมาเมืองนี้ก็เต็ม ไปด้วยความบาปและความชั่วอีกและการพิพากษาจึงมาเหนือเขา ในเวลานี้ผู้คน ไม่ได้กลับใจและเมืองก็ล่มสลายไป อย่างสิ้นเชิง ในปี ค.ศ. 609

กว่าจะมาถึงจุดนั้นพระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้เขากลับใจจากบาปของคนหลายต่อหลายครั้ง พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ แห่งความรอดของพระองค์แก่เขาไปจนถึงกระทั่งวินาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้เลือกที่จะไม่ยอมรับเอา โอกาสเหล่านั้น แต่เขากลับเดินไปในเส้นทางแห่งความพินาสแทน

## ▶▶ ความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่เจ็ดปี: โอกาสสุดท้ายของพระเจ้าในเรื่องความรอดแก่ลิ้มผานทางพยานสองคน และผู้รับใช้ 144,000 คน

เมื่อพระกิตติคุณถูกประกาศไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาในฟ้าอากาศ จากนั้นผู้คนที่มีความเชื่อเพื่อให้ความรอดด้วยการเรียนรู้พระกิตติคุณและการดำเนินชีวิตด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสวมกาย ที่เป็นขึ้นมาและจะถูกรับขึ้นไปในฟ้าอากาศในทันที นี่คือการเสร็จสิ้นการเตรียมมนุษย์และความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ เจ็ดปีจะรอคอยผู้ที่ยังอยู่บนโลกนี้

แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางแห่งความรอดแม้สำหรับผู้ที่ถูกละไว้บนแผ่นดินโลกซึ่งยังไม่ได้อินถึงพระกิตติคุณ ถ้าเขาได้อินพระกิตติคุณผ่านทางพยานสองคนและผู้รับใช้ 144,000 คนที่พยากรณ์ไว้ในหนังสือวิวรณ์และดอนรับเอา พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน เขาจะเสียชีวิตในภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือในสงครามใดในยกหนักและไปถึง ความรอด พระเจ้าทรงต้องการช่วยวิญญาณอีกดวงหนึ่งให้รอดจนถึงที่สุดด้วยวิธีนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้คนที่ได้อินพระกิตติคุณและพูดว่าเขาเชื่อแต่ไม่ได้มีความเชื่อ เขาต้องเป็นผู้สละชีพเพื่อความเชื่อเพื่อให้ ได้รับความรอด เพื่อให้สามารถช่วยโอกาสแห่งความรอดครั้งสุดท้ายเอาไว้ เขาต้องพบกับ การทรمانอย่างแสนสาหัส และรักษาความเชื่อเอาไว้โดยไม่ยอมรับเอาเครื่องหมายของสัตว์ร้าย แต่จะมีเพียงไม่กี่คนที่เลือกเอาการสละชีพ เพื่อ ความเชื่อด้วยวิธีนี้และได้รับความรอด



# “การทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจผ่านการอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า ทำให้นั้นประหลาดใจ”

ฉันพบกับดร.แจร์อ็อก ลีในเดือนกันยายนปี 2005 จากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของฉันได้รับการรื้อฟื้นและฉันกลายเป็นมิชชันนารีที่เผยแพร่พระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อฉันประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยชีวิตซึ่ง สอนโดยดร.ลีและพูดคุยเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า หลายคนต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานที่สำแดงผ่านผ้าเช็ดหน้าที่ดร.ลีอธิษฐานเจิมเอาไว้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างแท้จริง หลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคของตน ปัญหาของเขาได้รับการแก้ไขและเขาได้รับคำตอบผ่านการอธิษฐาน โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า

ผ้าเช็ดหน้านั้นเองที่ทำให้คริสตจักรมันมินลอนดอนมีประสบการณ์กับการฟื้นฟูครั้งใหญ่และสมาชิกคริสตจักรของฉันได้รับพระพรมากมาย พวกเขาเห็นพ้องกันว่านั่นเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าล้วน ๆ

ในปี 2014 รูเบน (ปัจจุบันอายุ 17 ปี) มีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถด้านการเรียนรู้เนื่องจากความผิดปกติด้านพัฒนาการ เขาไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ ในต้นปี 2015 เขาได้รับเอาคำอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า จากนั้นเขาสามารถเข้าใจ สิ่งทีคนอื่นกำลังพูดและสามารถเลือกรายการที่เขาต้องการในไอแพด

โรเซตตา อัสซิดูจากประเทศอัฟริกาใต้กำลังประสบกับวิกฤตแห่งความตายเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมที่ถูกตรวจพบในเดือนกรกฎาคมปี 2013 แต่นับจากวันที่เธอลงทะเบียนเป็นสมาชิกในคริสตจักรมันมินลอนดอนและได้รับเอาคำอธิษฐาน โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าอาการของเธอเริ่มดีขึ้นและในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 เธอมีสุขภาพแข็งแรง

ในเดือนกรกฎาคมปี 2015 มีครอบครัวหนึ่งจากประเทศสวาซิแลนด์สมัครเป็นสมาชิกในคริสตจักร เขามีปัญหาหลาย อย่าง เขา

กราบไหว้รูปเคารพและมีเรื่องไม่ลงรอยกัน ลูกสาวของเขามีความผิดปกติทางสมอง หลังจากเขาสมัครเป็น สมาชิกคริสตจักรเขาได้ฟังคำเทศนาของดร.ลีเรื่อง “ความดี” ที่มำจากบ่อน้ำจืดเมืองมวน และรับเอาคำอธิษฐาน โดย ใช้ผ้าเช็ดหน้า หลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มมีความสุขและลูกสาวของเขาได้รับการรักษาให้หาย

ในเดือนกันยายนปี 2015 มาเรียจากประเทศอุกันดาเริ่มล้มป่วย น้ำหนักของเธอลดลงอย่างมากและกินอาหารไม่ได้ เมื่อไปโรงพยาบาลหมอไม่สามารถวินิจฉัยโรคของเธอได้ หมอพูดเพียงว่าระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อในร่างกาย ของเธออ่อนแอ อาการของเธอเลวร้ายลง จนอยู่ในขั้นโคม่าและครอบครัวก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ได้นอกจากรอคอย ความตาย

หลังจากได้ยินถึงเรื่องนี้ ฉันจึงพูดคุยกับเขาทางโทรศัพท์และปลุกฝังความเชื่อไว้ในเขา ฉันอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า แห่งฤทธิ์อำนาจด้วยเช่นกัน ทันใดนั้น ตาฝ่ายวิญญาณของฉันก็เปิดออกและฉันเห็นมือของศิษยาภิบาลอาวุโสปรากฏ ขึ้นหนาที่ มาเรียเริ่มหายใจไคคงที่ เธอมีสติขึ้นมาใหม่และขอน้ำดื่มจากคนในครอบครัว ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ฮาเลดูยา!

ในเดือนสิงหาคมปี 2015 สามีมองฉันกับฉันเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนของมันมินผ่านทางโทรศัพท์ จี.ซี.เอ็น.และได้รับพระคุณอย่างมาก มิชชันนารีดาวิด มุกกาซา (สามีของฉัน) ทนทุกข์จากอาการปวดที่ไหลคานขามาเป็นเวลาสองสาม วันก่อนการจัดค่าย เขาไม่สามารถขยับแขนขาของเขา เขาไม่สามารถยกมือขึ้นหือหมขของตนและใส่เสื้อผาด้วยตนเองได้ เขารู้สึกปวดเมื่อยในยามที่เขาเดิน แต่เขาได้รับการรักษาจนหายขาดเมื่อเขาได้รับเอาคำอธิษฐานเมื่อผู้ป่วยครั้งที่สอง ในช่วงการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าเมื่อศิษยาภิบาลอาวุโสอธิษฐาน เขาเริ่ม



มิชชันนารีเจเน มโปโลโกมา กับสามีของเธอ มิชชันนารีดาวิด มุกกาซา คริสตจักรมันมินลอนดอน สหราชอาณาจักร

ขยับแขนขาได้โดยไม่มี ปัญหาใด ฉันขอบพระคุณและถวายสงาราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้เรารู้จักกับพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ ดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้า มีประสบการณ์กับการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจในพื้นที่ของผู้เลี้ยงและทำพันธกิจอย่างมีความสุข

## “ผมได้รับการรักษาจากอาการเอ็นข้อไหล่นึก”

นับตั้งแต่ผมเริ่มเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในเดือนตุลาคมปี 2006 เป็นต้นมาชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ผมเคยคิดเหล่า การพนัน และการเล่นมา ผมเคยพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้ง แต่ผมได้พบกับ คริสตจักรมันมินและได้รับพระคุณอย่างมากจากคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลี ผมรับเอาคำอธิษฐานของท่านด้วยเช่นกัน จากนั้นผมก็เริ่มดำเนินชีวิตที่ถูกสร้างใหม่

แม่ของผมประหลาดใจและดีใจมากที่เห็นผมถูกสร้างใหม่ ในขณะที่ท่านอยู่ในกรุงโซลคุณแม่ก็ได้รับการรักษาให้หาย จากอาการปวดศีรษะเรื้อรัง โดยคำอธิษฐานของดร.ลี

ยิ่งกว่านั้น ด้วยคำอธิษฐานของดร.ลีผมได้รับพระพรของการพบตัวพี่ชายของผมที่หายตัวไปเป็นเวลา 17 ปี

ในเดือน มิถุนายนปี 2013 ผมตกลงมาจากความสูงมากกว่าสอง เมตรในขณะที่ผมกำลังทำงานอยู่ในสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่ง เอ็นข้อไหล่นึกของผมฉีก กล้ามเนื้อเอ็นข้อไหล่นึกของผมฉีกสามเซนติเมตร โรงพยาบาลบอกให้ผมรับการผ่าตัด แต่ผม



มัตนายกเดอิม คิม (วัย 60 ปี) คริสตจักรเขต 1 เกาหลีใต้

ต้องการหายจากอาการนี้โดยฤทธิ์อำนาจของดร.ลีเพราะผมเคยเห็นการทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจสำแดงผ่านคำ อธิษฐานของท่านด้วยตาของผมเอง

ผมเริ่มเข้าร่วมการประชุมของศูนย์การอธิษฐานมันมินและฟังคำเทศนาของประธานบ็อกนิม ลี ผมกลับใจจากความ อสัตย์ขอรธรรมต่างๆ ที่ผมมีอยู่เช่น ความโกรธและความขุ่นเคืองใจ เป็นต้น ผมรับเอาคำอธิษฐานของอาจารย์บ็อกนิม ลีโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ดร.ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) จากนั้น ผมมีอาการดีขึ้นและผมสามารถกลับไปทำงานได้อีก

แต่ในเดือนพฤษภาคมปี 2015 ในขณะที่ผมกำลังเคลื่อนย้ายของหนักบางอย่างในสถานที่ก่อสร้างผมรู้สึกปวดที่กล้ามเนื้อไหล่นึกของผม อาการปวดรุนแรงมากจนผมรู้สึกเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังเกี่ยวกล้ามเนื้อของผม ผมไม่สามารถยกแขนคานขาขึ้นสูงถึงไหล่และไม่สามารถสระผมด้วยตนเองเช่นกัน

ผมเตรียมตัวรับการรักษาจากอาการนั้นในค่ายภาคฤดูร้อนมันมินซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 2015

ในช่วงการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าในคืนแรกของค่ายผมรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีสำหรับผู้ป่วยด้วย ความเชื่อ อาการปวดหายไปและเวลานี้ผมสามารถไขแขนขาของผมโดยไม่มีปัญหาใด ก่อนหน้านั้นผมไม่สามารถยก ของสิ่งใดที่มีน้ำหนักสิบหาคิโลกรัม แต่บัดนี้ผมสามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักสิบถึงห้าสิบกิโลกรัม

ผมขอบพระคุณและถวายสงาราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าพระบิดาของผมผู้ทรงสร้างผมขึ้นใหม่และรักษาผมให้หาย



การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเขาพร้อมกับความเห็นของแพทย์ กล้ามเนื้อกระดูกสะบักของเอ็นข้อไหล่นึกและบวม

**จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)**  
จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G  
รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006  
คลื่นความถี่ของดาวลิค : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4  
www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

**จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย**  
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช  
**121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ ง. เชียงราย 57100**  
โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)  
jaewon 7700@hanmail.net